



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สก.พ ๐๑/๐๖/๐๗/๒

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele- conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” ครั้งที่ ๒ เรื่อง “มาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้”

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele- conference

จากการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปัจจุบัน และประเด็นท้าทายในอนาคต พบว่าประเด็น การให้คุณค่าและความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงจัดโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล หรือ Tele- conference “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” จำนวน ๕ เรื่อง ระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele- conference) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ ๒ เรื่อง “มาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้” ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

ในการนี้ จึงขอเชิญชวน หัวหน้าพยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล และผู้สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านทาง <https://forms.gle/saJvGavFAf&sobLf6> หรือ QR Code ด้านล่างนี้ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และเปิดรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน ๑,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ๓.๕ หน่วยคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน และอนุมัติให้หัวหน้าพยาบาล/ผู้บริหารทางการพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์พยาบาลในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม จะเป็นพระคุณยิ่ง



OR Code

สมัครเข้าร่วมประชุม



OR Code

กำหนดการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

วิไล คัญกุล

(ดร.ราตรี ลีนะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล

ผู้ประสานงาน: นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๖ ๗๕๗๑ โทรสาร ๐๒ ๕๕๑ ๐๑๔๙

สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thailand Nursing and Midwifery Council Nagarindrasri Building, C/O Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000



กำหนดการประชุมวิชาการผ่านการสื่อสารทางไกล (Tele- conference)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2 เรื่อง “มาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้”
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

หัวข้อ	เวลา	วิทยากร
1. มาตรฐานการพยาบาล ฐานรากของการพัฒนาคุณภาพบริการวิชาชีพ	13.30 -14.00	ดร.กฤษดา แสงดี
2. เสวนา: การนำมาตรฐานการพยาบาลไปใช้ และการเชื่อมโยงมาตรฐานการพยาบาลกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	14.00-16.00	อาจารย์ ลดาวัลย์ รวมเมฆ อาจารย์ เรวดี ศิรินคร
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหาและการพัฒนาต่อยอด	16.00-17.00	ดร.กฤษดา แสงดี อาจารย์ ลัดดาวัลย์ รวมเมฆ อาจารย์ เรวดี ศิรินคร



OR Code สมัครเข้าร่วมประชุม